



Idea & Ido หยุดเพื่อชาติ STOP for NATION

ภก.ประชาสวรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU

<http://www.prachasan.com>

ฉบับที่แล้วผู้เขียนนำเสนอเรื่องของการคุยกันเพื่อชาติ (TALK for NATION) มาฉบับนี้ก็ขอมีส่วนร่วมอีกสักหนึ่งบทความเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เรื่องที่นำเสนอก็คือ การหยุดเพื่อชาติ (STOP for NATION) โดยผู้เขียนเลือกใช้คำว่า STOP = หยุด ในที่นี้มีนัยที่ขอนำเสนอที่สำคัญประกอบด้วย S+T+O+P การหยุดที่ผู้เขียนนำเสนอไม่ได้ให้หมายถึงหยุดแล้วไม่ทำอะไร แต่จะขอเสนอให้หยุดเพื่อนำสิ่งต่างๆ 4 อย่างต่อไปนี้

System ระบบ หยุดเพื่อพิจารณาระบบว่าระบบมีปัญหาตรงไหนของระบบ ระบบมีอะไรควรปรับปรุงแก้ไข จะปรับระบบจะทำอย่างไร เริ่มต้นที่ไหน ประารถนาให้ทุกคนหยุดแล้วมาร่วมกันพิจารณาระบบในที่นี้ก็คือ กลับมาพิจารณารัฐธรรมนูญซึ่งก็คือระบบนั่นเอง มาร่วมกันเสนอระบบ หยุดจากการปะทะ หยุดจากการต่อสู้กลับมาพิจารณาระบบร่วมกัน มันอาจจะต้องใช้เวลาและพลังปัญญาเพื่อแก้ปัญหาระบบแต่มันก็คุ้มค่าเพราะเป็นเส้นทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

Talk หยุดการต่อสู้คนละเวที มาสู่การคุยกันอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นเรื่องเป็นแก่นสาร คือคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ไม่ใช่คุยเพื่อการเอาชนะ การหาคนแพ้ หรือหักล้างให้ฟังไปข้างหนึ่ง การคุยกันจะต้องมีวิธีการที่เอื้อต่อการนำเสนอข้อเท็จจริง หรือการสื่อสารความคิดอย่างแท้จริง รวมทั้งการรับฟังข้อมูลของกันและกันอย่างเต็มที่ เพื่อความชัดเจนและทุกฝ่ายก็ต้องพร้อมยอมรับผลจากการพูดคุย

Opportunity การหยุดเพื่อเป็นการสร้างโอกาส หยุดเพื่อการเปิดโอกาส ให้ทั้งฝ่ายตรงข้าม และฝ่ายตัวเองได้ทบทวน สิ่งที่เกิดขึ้น การเดินทางอย่างเดียว อาจจะเจ็บปวดมากกว่าการทบทวนเพื่อหาช่องทางของการสร้างโอกาส ร่วมกัน หยุดเพื่อทบทวนดูว่า เราสูญเสียโอกาสอะไรไปแล้วบ้างตั้งแต่ต่อสู้ทางความคิดกันมา เราได้อะไร มีโอกาสอะไรเกิดขึ้นบ้างให้เราได้ใช้ประโยชน์

Peace การหยุดเพื่อสร้างความสงบ การสร้างความสงบ ทั้งความสงบทางการปะทะ และการสร้างความสงบทางใจ การสร้างความสงบทางใจ สิ่งสำคัญคือการพิจารณาอย่างใคร่ครวญ การทบทวนอย่างลุ่มลึก การใส่ความรู้สึกจากหัวใจ มาหยุดเพื่อสร้างสันติให้กับสังคม บ้านเมือง และประเทศไทยที่สำคัญที่สุดหยุดเพื่อสร้างสันติเพื่อในหลวง พ่อของปวงชนชาวไทย

จากที่นำเสนอมาจนถึงประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ต้องการบอกว่าการหยุด (STOP) อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการหยุดด้วยวิธีการใดก็ตาม **ขอเพียงเป็นการหยุดเคลื่อนไหวแต่ไม่หยุดคิด** คิดต่อไปหยุดหากล้าง พลวัตของการหยุดจึงอยู่ที่เราต้องมีสติด้วยกันทุกฝ่ายเพื่อมาร่วมกันจัดการกับรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงคือ ระบบ (System) ด้วยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Talk) แล้วเราจะพบว่ามีโอกาสรออยู่ (Opportunity) สุดท้ายสร้างสรรคความสงบสันติร่วมกัน (Peace) อย่างนี้คือการหาทางออกที่แท้จริง เขาจึงเรียกว่าเป็นการหยุดแบบไม่หยุด เพื่อชาติ หวังว่าบทความฉบับนี้คงจะมีส่วนบ้างในการช่วยกระตุ้นเตือนหรือต่อเติมทางออกให้กับสังคมไทยได้บ้าง บทความฉบับย้อนหลังติดตามได้จาก www.prachasan.com ขอให้ประเทศไทยเจริญวัฒนาสถาพรตลอดไป